

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมไทยในรอบปี 2558 ทิศทางเศรษฐกิจไทยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับจากการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคและการจ้างงาน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เป็นต้น และในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญๆ ดังนั้นแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอย่างช้าๆ จากการลงทุนภาครัฐ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ถึงกระนั้น ในปี 2558 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท และบริษัทย่อยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายควบคู่ไปกับการยกระดับความโปร่งใสขององค์กร บริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อต่อ ยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัท และบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ซึ่งในปี 2558 บริษัทย่อยคือบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และยังคงให้ความสำคัญกับระบบการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารคุณภาพที่ดี รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท

ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งองค์กรและสังคม

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท